

สรุปการประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (ด้านบริหาร)

การประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (ด้านบริหาร) ครั้งที่ 9/2555 เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2555 ณ ห้องประชุม 603 ชั้น 6 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ โดยมีศาสตราจารย์ อมรา พงศาพิชญ์ ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เป็นประธานการประชุม สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

1. เรื่อง ข้อเสนอที่ประเทศไทยรับกลับมาเพื่อพิจารณาแจ้งทำที่ต่อข้อเสนอแนะดังกล่าวในช่วงการประชุมคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ สมัยที่ 19 ในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2555

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้พิจารณาข้อเสนอที่ประเทศไทยรับกลับมาเพื่อพิจารณาแจ้งทำที่ต่อข้อเสนอแนะดังกล่าวในช่วงการประชุมคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ สมัยที่ 19 ในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2555 3 เรื่อง ได้แก่ (1) เรื่อง ปัญหาการละเมิดสิทธิโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐ : ประเด็นการให้สัตยาบันต่ออนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองมิให้บุคคลถูกบังคับให้สูญหาย (2) เรื่อง ปัญหาการละเมิดสิทธิโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐ : ประเด็นปัญหาการไม่ลงโทษผู้กระทำผิด (3) เรื่อง ปัญหาการละเมิดสิทธิโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐ : ประเด็นการทบทวนกฎหมายความมั่นคงให้สอดคล้องกับมาตรฐานระหว่างประเทศ ตามที่สำนักวิจัยและคดี เสนอข้อเสนอแนะ และมีมติมอบให้สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติรับความเห็นที่ประชุมไปดำเนินการต่อไป

2. เรื่อง บทสรุปและข้อเสนอแนะสำหรับผู้บริหาร และรายงานผลการตรวจเยี่ยมสถานที่เสี่ยงต่อการถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน : สถานีตำรวจและเรือนจำ ประจำปี 2554

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้พิจารณาบทสรุปและข้อเสนอแนะสำหรับผู้บริหาร และรายงานผลการตรวจเยี่ยมสถานที่เสี่ยงต่อการถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน : สถานีตำรวจและเรือนจำ ประจำปี 2554 ตามที่สำนักวิจัยและคดี ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการปฏิบัติการยุทธศาสตร์ด้านสิทธิในกระบวนการยุติธรรม เสนอ และมีมติมอบให้สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ โดยสำนักวิจัยและคดี รับความเห็นที่ประชุมไปดำเนินการต่อไป

3. เรื่อง การเสนอชื่อบุคคลเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นผู้เชี่ยวชาญ

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเห็นชอบการเสนอชื่อ นางกัลยา หนูทอง ตามที่สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ โดยสำนักบริหารกลาง เสนอ เพื่อขึ้นทะเบียนผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ตามระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการขึ้นทะเบียนผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. 2554

4. เรื่อง การประชุม Informal ASEM Seminar on Human Rights : Human Rights and Information and Communication Technology ครั้งที่ 12 ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้พิจารณาเรื่องการประชุมในกรอบการประชุมเอเชีย-ยุโรป (Asia-Europe Meeting-ASEM) เรื่อง Informal ASEM Seminar on Human Rights : Human Rights and Information and Communication Technology ครั้งที่ 12 ระหว่างวันที่ 27-29 มิถุนายน 2555 ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี และมีมติมอบให้เลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเป็นผู้พิจารณามอบหมาย

เจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เพื่อเป็นผู้แทนคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเข้าร่วมการประชุมดังกล่าว

5. เรื่อง การประชุมเสวนาเพื่อเผยแพร่ความรู้ ชุดโครงการ “ปัญหารากเหง้าของความขัดแย้งและแนวทางสู่ความปรองดอง” ในวันที่ 26 เมษายน 2555

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติรับทราบการเชิญจากคณะอนุกรรมการด้านการศึกษาวิจัยและกิจกรรมทางวิชาการ คณะกรรมการอิสระตรวจสอบและค้นหาความจริงเพื่อการปรองดองแห่งชาติ ซึ่งเชิญเข้าร่วมการประชุมเสวนาเพื่อเผยแพร่ความรู้ ชุดโครงการ “ปัญหารากเหง้าของความขัดแย้งและแนวทางสู่ความปรองดอง” ในวันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2555 ณ โรงแรมรามารการ์เด็นส์

6. เรื่อง สรุปผลการพิจารณาสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในไทยตามกระบวนการ UPR

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติรับทราบสรุปผลการพิจารณาสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในไทยตามกระบวนการ UPR เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2555 ณ สำนักงานสหประชาชาติ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส ตามที่สำนักสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ เสนอ และมีมติมอบให้สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ โดยสำนักสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศดำเนินการตามที่เสนอต่อไป

7. เรื่อง ขอร้องเรียนให้แก้ไขปัญหากลุ่มผู้ป่วยแม่เมาะ ในสมัชชาคนจน

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติรับทราบหนังสือการร้องเรียนจากสภาเครือข่ายกลุ่มผู้ป่วยจากการทำงานและสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย สมัชชาคนจน ตามหนังสือที่ สศทท 1/14/55 ลงวันที่ 2 เมษายน 2555 ขอร้องเรียนให้แก้ปัญหากลุ่มผู้ป่วยแม่เมาะ และมีมติให้ยึดถือเป็นหลักการว่า กรณีเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวกับสิทธิผู้ป่วย ขอมอบหมายให้คณะอนุกรรมการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและความเสมอภาคของบุคคล ซึ่งมีนางวิสา เบ็ญจมะโน กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เป็นประธานอนุกรรมการ รับไปพิจารณาดำเนินการ

8. เรื่อง โครงการตรวจเยี่ยมสถานที่เสี่ยงต่อการถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน : สถานีตำรวจและเรือนจำ

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติรับทราบว่าสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ โดยสำนักส่งเสริมและประสานงานเครือข่ายร่วมกับคณะอนุกรรมการปฏิบัติการยุทธศาสตร์ด้านสิทธิในกระบวนการยุติธรรม สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และกรมราชทัณฑ์ กำหนดจะดำเนินโครงการตรวจเยี่ยมสถานที่เสี่ยงต่อการถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน : สถานีตำรวจและเรือนจำใน 6 ภาค ตามการแบ่งพื้นที่ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้แก่ (1) กองบัญชาการตำรวจภูธร ภาค 2 จังหวัดชลบุรี (2) กองบัญชาการตำรวจภูธร ภาค 4 จังหวัดขอนแก่น (3) กองบัญชาการตำรวจภูธร ภาค 6 จังหวัดพิษณุโลก (4) กองบัญชาการตำรวจภูธร ภาค 7 จังหวัดนครปฐม (5) กองบัญชาการตำรวจภูธร ภาค 8 จังหวัดสุราษฎร์ธานี (6) กองบัญชาการตำรวจนครบาล กรุงเทพมหานคร โดยมีระยะเวลาดำเนินงาน ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์-กันยายน 2555

9. เรื่อง โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การส่งเสริมการเคารพสิทธิและการปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชนในกระบวนการยุติธรรม

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติรับทราบว่าสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ โดยสำนักส่งเสริมและประสานงานเครือข่ายร่วมกับคณะอนุกรรมการปฏิบัติการยุทธศาสตร์ด้านสิทธิในกระบวนการยุติธรรม กำหนดจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การส่งเสริมการเคารพสิทธิและการปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชนในกระบวนการยุติธรรม” ตามแผนยุทธศาสตร์ในกระบวนการยุติธรรมและโครงการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2555 กลุ่มเป้าหมายดำเนินการ จำนวน 4 ภาค ตามการแบ่งพื้นที่ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ คือกองบัญชาการตำรวจภูธร ภาค 5-8 โดยมีระยะเวลาดำเนินการในปีงบประมาณ 2555 และ 2556

10. เรื่อง ภาควิชาเครือข่ายต่อต้านคอร์รัปชัน

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติรับทราบว่าภาควิชาเครือข่ายต่อต้านคอร์รัปชัน ได้มีหนังสือ ที่ กตค. 029/2555 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2555 แจ้งว่า คณะกรรมการภาควิชาเครือข่ายต่อต้านคอร์รัปชันมีความยินดีและขอต้อนรับสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเป็นสมาชิกของภาควิชาเครือข่ายต่อต้านคอร์รัปชัน เพื่อดำเนินการร่วมกันตามเจตนารมณ์ในอันที่จะต่อต้านการคอร์รัปชันทุกรูปแบบ และร่วมกันทำให้ทุกภาคส่วนของสังคมได้ตระหนักและเข้าใจถึงผลร้ายของการคอร์รัปชันที่เป็นปัญหาวิกฤติของชาติเพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่นานาประเทศ อันจะส่งผลดีต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศโดยรวมต่อไป

11. เรื่อง ข้อมูลเกี่ยวกับโทษประหาร

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติรับทราบใบแถลงข่าวของแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนลเกี่ยวกับข้อมูลโทษประหารชีวิต ได้แก่ (1) โทษประหารชีวิต ปี 2554: จำนวนการประหารชีวิตที่น่าตกใจในเพียงไม่กี่ประเทศ (2) ประเทศไทยเป็นประเทศส่วนน้อยที่ยังใช้โทษประหาร: ยกเลิกโทษประหาร (3) โทษประหารชีวิตปี 2554: ข้อเท็จจริงและตัวเลข

12. เรื่อง สรุปผลการตรวจเยี่ยมสถานที่เสี่ยงต่อการถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน : สถานีตำรวจและเรือนจำจังหวัดพิษณุโลก

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติรับทราบสรุปผลการตรวจเยี่ยมสถานที่เสี่ยงต่อการถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน : สถานีตำรวจและเรือนจำ จังหวัดพิษณุโลก เมื่อวันที่ 21-22 มีนาคม 2555 ตามที่สำนักส่งเสริมและประสานงานเครือข่าย เสนอ

13. เรื่อง สรุปผลการประชุม ICC General Meeting ครั้งที่ 25 (ในส่วนของธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน) เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2555 ณ สำนักงานสหประชาชาติ นครเจนีวา

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติรับทราบสรุปผลการประชุม ICC General Meeting ครั้งที่ 25 (ในส่วนของธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน) เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2555 ณ สำนักงานสหประชาชาติ นครเจนีวา ตามที่ สำนักสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ เสนอ

14. เรื่อง แถลงการณ์คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ กรณี ความรุนแรงจังหวัดชายแดนภาคใต้

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้พิจารณา เห็นว่า ตามที่ได้เกิดเหตุระเบิดรุนแรงในอำเภอนาทม จังหวัดสงขลา อำเภอมือเืองยะลา จังหวัดยะลา และอำเภอมะนัง จังหวัดปัตตานี เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2555 ก่อให้เกิดความสูญเสียอย่างใหญ่หลวง สมควรที่จะออกแถลงการณ์เพื่อประณามการกระทำดังกล่าว และแสดง

ความห่วงใยไปยังผู้สูญเสียและครอบครัว จึงได้ร่วมกันร่างแถลงการณ์คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ กรณี
ความรุนแรงจังหวัดชายแดนภาคใต้ และมีมติให้นำแถลงการณ์ดังกล่าวเผยแพร่ต่อสาธารณะและจัดแปลเป็น
ภาษาอังกฤษด้วย
